

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## APURE – หากว่า บรรยากาศ(...?)ไม่เอื้อ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลิจิวหัว...

ก็มีหลาย ๆ ท่าน ที่อยู่ในวงการตลาดหุ้น หรือนอกตลาดหุ้นก็ตาม จะกังวลกับบรรยากาศของประเทศไทยตอนนี้ แล้วก็ถามไปต่างๆ นานา ...ถ้าในวงการหุ้น ก็ถามถึงตลาดหุ้น แต่คนที่อยู่นอกวงการหุ้น ก็มีโทรมาคุยกันเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ (ที่เรียนจบมานานแล้วนะ) ซึ่งโดยสรุป ความกังวลส่วนใหญ่ จะอยู่ที่ว่า ประเทศไทยจะรอดไหมในระลอกระบาดครั้งนี้... เรื่องของพื้นที่ อย่าไปคิดกัน ทุกวันนี้ เอาให้รอดก่อน ให้ผ่านบรรยากาศแบบนี้ไปได้ก่อน ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วในระยะนี้ บางท่าน ยังติดกับโทรไปคุยกับเพื่อนเมฆ เหมือนแบบว่าจะหาแนวทางว่า คิดเห็นเหมือนกันไหม ในเรื่องต่างๆ นานา ส่วนเพื่อนเมฆก็ได้ให้ความเห็นที่เหมือนกับท่านหรือแตกต่างกับท่าน ก็ต้องขอภัยนะคริ๊บ จะให้ได้แค่ ความเห็นในเชิงปรับตัว ปรับกลยุทธ์ หรือ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น ก็จะทำให้ความเห็นเป็นกลาง ซึ่งอย่างที่กล่าว ถ้ามาจากการบริหารประเทศ อาจจะโต้แย้งบ้าง (คิดว่าต่างกับชมใหม่ล่ะ)... แต่ถ้าเป็นเรื่อง ของตลาดหุ้น หรือบรรยากาศการลงทุน จะออกแนวทางไหน จะเป็นอย่างไร สุดท้ายแล้ว มันก็ต้องเกี่ยวกับการเมืองหรือการบริหารประเทศอยู่ดีใช่ไหมล่ะ นี่แหละ ประเทศไทย... แต่เพื่อนเมฆก็ยังคงให้คำแนะนำ ไปในเชิง ว่ากันตามบรรยากาศ กำหนดเกมกำหนดกลยุทธ์ หาทางหนีทีไล่ หรือปรับพอร์ตกันไป ถ้าเวลาที่ บรรยากาศมันไม่เอื้อ มันจะต้องวุ่นวายเหมือนกับเพื่อนบ้านจริงๆ นักลงทุน นักเก็งกำไร ตัวเล็ก ๆ อย่างเราก็แค่ต้องออกมาดูนอกตลาด... ถ้าบรรยากาศไม่ได้ เล่นไปก็เจ็บตัว ก็ต้องวางแผน การรอ ก็อาจจะหนึ่งในนั้น

### ดูตามเกม...

จริงๆ ก็อยากจะทำแบบมีเอี่ยวจิตวิทยาของบรรยากาศ ที่ข้างยาก มากไม่มี ในระยะนี้เหมือนกันนะคริ๊บ... แต่ก็จะมีเงินเลยไปไกล เนื้อที่เขียนอาจจะไม่พอ แต่ก็นะ ว่ากันแค่เทคนิค ก็พอ

**แนวรับ** : ... 5.00-4.90 หรือไม่ต่ำกว่า 4.80 ไว้ อุ่นใจกว่า

**เป้าหมาย** : ... 7.00-7.50 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 8.00 ด้วย

Price Chart...(APURE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น APURE...** ไม่บ่อยครั้งนัก ที่จะเอาภาพ ที่เป็น Weekly Chart มาว่ากันนะคริ๊บ แต่ถ้าเห็นเส้น MA มีการเรียงตัวกับในภาวะ Bullish Pattern ในภาพ รายวันแล้ว ก็ลองๆ กดภาพที่เป็น Weekly ขึ้นมาดูบ้าง ถ้าเกิดว่า เราเห็นเส้น MA มีการเรียงตัวที่เป็น Bullist ด้วยแล้วนั้น คาดว่า สัญญาณแนวโน้มน่าจะยิ่งดีมากขึ้น และในภาพนี้ จะมีภาพรูปแบบการแกว่งตัว จนเห็น Pattern ที่เป็นแนวโน้มเชิงบวก ตั้งแต่การผ่าน 4.50 มา ก่อนหน้านั้นแล้ว คึ่งแบบนี้ จะบอกว่า หากการแกว่งตัวที่ ไม่มีพลิกลงมาต่ำกว่า 4.50 อีกเลยนั้น แนวโน้มระยะ กลางๆ ขึ้นไป ยังถือว่าดูดี... แต่ถ้าจะดี ไม่ต่ำกว่า 4.80 น่าจะอุ่นใจกว่า (ยืน 5.0 ได้ ก็ยังดีนะคริ๊บแบบนี้)